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ตามที่มีข้อเสนอให้ปรับปรุงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
โดยเปลี่ยนจากการสอบคัดเลือกเข้าเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าเรียนหากเรียนไม่ได้ก็ให้คัดออกนั้น ศ.นพ.อุดม
คชินทร อธิการบดี ม.มหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า
ส่วนตัวเห็นว่าระบบการคัดเลือกที่ใช้ดีอยู่แล้ว แม้จะมีปัญหาแต่ ทปอ.ก็พยายามแก้ไข เช่น
การใช้ข้อสอบกลางเพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกหรือการใช้ระบบเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ เพื่อลดความซ้ำซ้อน
แต่ต้องคิดให้รอบคอบ ทั้งต้องแจ้งให้เด็กทราบล่วงหน้า 3 ปี ด้าน ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เป็นข้อเสนอที่สุดโต่ง
หากทำได้ถือเป็นการปรับระบบการคัดคนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยครั้งใหญ่ แต่ในความเป็นจริงก็เกิดได้ยาก
เพราะคุณภาพของผู้เรียนระดับพื้นฐานต่างกัน และวิธีนี้ก็จะทำให้คนแห่ไปเรียนในคณะหรือมหาวิทยาลัยยอดนิยม
ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยไทยหายไปจากระบบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว
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